

## บทที่ 5

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

จากการที่ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานในบริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่งแอนด์พริ้นติ้ง จำกัด เป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559 ในตำแหน่งผู้ช่วยช่างภาพ ซึ่งได้นำความรู้จากประสบการณ์การในการศึกษาในภาควิชาการ โฆษณามาใช้ โดยเฉพาะรายวิชาการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณามาใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้เรียนรู้ระบบการทำงานในองค์กร ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ และฝึกความตรงต่อเวลาด้วย ให้ได้รับทั้งประสบการณ์ดีๆ และเรียนรู้การทำงานอย่างเต็มที่

อีกทั้งยังได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.1 คือ การศึกษากระบวนการถ่ายภาพปกแฟชั่น (Cover Fashion) ของนิตยสารสตาร์แฟชั่น (Star Fashion) ทั้ง 3 กระบวนการได้แก่ กระบวนการก่อนการผลิต (Pre-Production) กระบวนการการผลิต (Production) และกระบวนการหลังการผลิต (Post-Production) ซึ่งผู้จัดทำได้มีส่วนร่วมในการทำงานทุกขั้นตอน

รวมถึงได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1.2.2 คือ การศึกษาขั้นตอนการถ่ายภาพแฟชั่นสตรีในสตูดิโอ Above ของนิตยสารสตาร์แฟชั่น (Star Fashion) ซึ่งสตูดิโอนี้เป็นสตูดิโอภายในบริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่งแอนด์พริ้นติ้ง จำกัด สรุปได้ว่าขั้นตอนในการถ่ายภาพของบริษัทนี้มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ เตรียมอุปกรณ์การถ่ายภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย กล้อง เลนส์ Wireless Flash Trigger ให้พร้อม, เตรียมอุปกรณ์จัดไฟ ซึ่งประกอบไปด้วย หัวแฟลช ขาตั้งหัวแฟลช ร่มทะลุ กล่องแสงนุ่ม (soft box), จัดตั้งตำแหน่งไฟให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม, ตั้งค่ากล้องและลองตรวจสอบแสงและการโฟกัสผ่านหน้าจอบนคอมพิวเตอร์ และขั้นตอนสุดท้ายคือ ลงมือถ่ายจริงโดยช่างภาพ (พนักงานที่ปรึกษา)

การทำงานทุกขั้นตอนช่วยให้ผู้จัดทำมีประสิทธิภาพในด้านการถ่ายภาพและการทำงานในสตูดิโอมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้จัดทำเกิดทักษะและมีพัฒนาการในการทำงาน จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยตลอดทั้ง 14 สัปดาห์

ดังนั้น การปฏิบัติงานสหกิจศึกษารุ่นนี้จึงถือว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งสองข้อ และจากการที่พนักงานที่ปรึกษาได้มอบหมายงานให้ตัวผู้จัดทำได้รับผิดชอบนั้น ทางสถานประกอบการยังได้ชื่นงานที่น่าพอใจ และยังทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาควิชา ต่อตัวนักศึกษา และยังส่งผลดีต่อการรับนักศึกษารุ่นต่อไปที่สนใจอยากเข้ามาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่นี้อีกด้วย

## 5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5.2.1 ระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการนั้น ความตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เมื่อได้รับมอบหมายงานมาแล้วจะต้องทำและส่งงานคืนให้กับพนักงานที่ปรึกษาให้ทันกำหนด เพราะหากส่งงานล่าช้ากว่าที่กำหนดจะส่งผลเสียให้กับการทำงานทุกฝ่าย ข้อเสนอแนะคือ ควรศึกษาระบบการทำงานในแต่ละขั้นตอนให้เข้าใจมาก่อน เพื่อใช้สำหรับการปรับตัวให้เข้ากับระบบการทำงานและทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.2.2 ผู้จัดทำยังขาดความรู้และทักษะเรื่องการใช้เครื่องมือในสตูดิโอบางอย่าง ในการทำงานบางครั้งจึงเกิดความล่าช้าไปบ้าง ข้อเสนอแนะคือ ควรศึกษาหาความรู้หรือปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนและพนักงานที่ปรึกษา

5.2.3 ผู้จัดทำยังมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์หรือศัพท์เฉพาะในการทำงานบางคำ ทำให้การสื่อสารบางครั้งมีความคลาดเคลื่อน ข้อเสนอแนะคือ ควรศึกษาเรียนรู้หรือปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษาและทีมงานในกองบรรณาธิการ

5.2.4 ผู้จัดทำยังขาดความชำนาญในการใช้โปรแกรม Adobe Lightroom และ โปรแกรม Adobe Photoshop ในบางเครื่องมือ หรือมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกับสไตล์ของทางนิตยสารสตาร์แพชั่น ทำให้การแก้ไขตกแต่งรูปบางครั้งไม่ตรงตามคอนเซ็ปต์ที่วางไว้ ข้อเสนอแนะ คือ ควรศึกษาและเตรียมความพร้อมการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องก่อนการฝึกงานและขอคำปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษาและทีมงาน